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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ Đại biểu HĐND huyện về 

các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Thông báo số 13/TB-TTHĐND, ngày 27/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

Trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, các Tổ đại biểu HĐND huyện 

đã tổ chức họp Tổ để thảo luận các nội dung trình kỳ họp. Sau khi nhận được Báo 

cáo tình hình thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND 

huyện báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của 05 Tổ đại biểu HĐND huyện1 tham gia 

thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện, cụ thể như sau: 

A. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023: 

I. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh năm 2022 

1. Về lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Tại Trang 2, Phần I, Mục 1: 

- Về lâm nghiệp, tại dòng 5,6,7 có ghi “Trong tháng 7/2022, huyện đã hỗ trợ 

50.340 cây giống bạch đàn 3329 để Nhân dân trồng dặm đối với diện tích rừng 

trồng năm 2021”, đảm bảo mật độ cây trồng theo quy định. Tuy nhiên, trong báo 

cáo chưa có số liệu đánh giá tỷ lệ sống đến nay đạt bao nhiêu % trên toàn huyện? 

- Đề nghị báo cáo làm rõ thêm: Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng là bao nhiêu? 

- Đề nghị nêu thêm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại qua triển khai thí 

điểm dự án trồng rừng năm 2021; đến năm 2022 đã khắc phục những hạn chế, tồn 

tại như năm 2021, kết quả sau khắc phục đó như thế nào? Biện pháp khắc phục hiệu 

quả trong đề án trồng rừng tập trung trong năm 2022? 

- Trong năm 2022 trên địa bàn xã Kon Đào đã triển khai trồng mới là 36,04ha, 

đạt 152,2 kế hoạch huyện giao. Trong đó 30,54 ha là dự án trồng rừng sản xuất; 

5,5ha dỗi lấy hạt nhân dân tự trồng; Trong 30,54 ha có 20,18ha cây Bạch Đàn Cự 

Vỹ, qua kiểm tra thực tế đến cuối tháng 11/2022 tỷ lệ cây chết trên 80%. Các loại 

                                                 
1 Tổ đại biểu số 1 thị trấn Đăk Tô, Tổ đại biểu số 2 xã Diên Bình, Tổ đại biểu số 5 xã Kon Đào, Tổ đại biểu số 7 xã 

Đăk Rơ Nga, Tổ đại biểu số 9 xã Văn Lem. 
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cây khác trồng cùng thời điểm cây Bạch Đàn Cự Vỹ như cây keo, cây dỗi, cây mắc 

ca tỷ lệ sống trên 90%. Qua đó tổ đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ cây giống để 

nhân dân trồng dặm diện tích cây bị chết năm 2022 và khi triển khai dự án trồng 

rừng sản xuất năm 2023 có thể chuyển sang cây khác không cấp giống cây bạch 

đằng Cự Vỹ. 

1.2. Tại Trang 3, Phần I, Mục 2: 

- Tại dòng 5,6,7 có ghi “ Đồng thời có hướng xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng”, cụ thể có 

44/65 cơ sở hoạt động, sử dụng đất đúng mục đích; 21/65 cơ sở (trong đó có 06 

doanh nghiệp và 15 cơ sở hộ kinh doanh) sử dụng đất không hiệu quả, có biểu hiện 

vi phạm mục đích sử dụng đất. UBND huyện đã có hướng xử lý như thế nào đối với 

các trường hợp này. Đề nghị làm rõ thêm hướng xử lý đối với các cá nhân, doanh 

nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích. 

1.3. Tại Trang 6, Phần I, Mục 4: 

- Tại dòng 21 - 25 có ghi: “Tiếp tục thực hiện tốt Phương án số 52/PA-

UBND, ngày 01/6/2018 của UBND huyện về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật  sau sử dụng trên địa bàn huyện Đăk Tô; Đề án số 34/ĐA-

UBND, ngày 09/9/2009 trên địa bàn 09 xã, thị trấn”. Đề nghị UBND huyện đánh 

giá rõ hơn kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên. 

- Đối với công tác quản lý Quy hoạch trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn 

nói riêng trong thời gian qua đã đi vào ổn định nền nếp, tuy nhiên việc triển khai 

thực hiện ở thị trấn còn nhiều khó khăn, bấp cập nhất định như: Bản đồ quy hoạch 

sử dụng đất huyện Đăk Tô và bản đồ quy hoạch chung xây dựng thị trấn chưa đồng 

bộ, còn chồng chéo. Đề nghị UBND huyện sớm trình cấp cơ thẩm quyền điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn. 

1.4. Tại Trang 9, Phần I, Mục 5: 

- Kế hoạch thực hiện xây dựng thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng 

Nông thôn mới được chọn ở thôn Kon Pring, Ngọc Tụ; đã có kế hoạch triển khai từ 

tháng 6/2022 nhưng đến nay qua báo cáo chưa thấy kết quả, vì sao, đề nghị làm rõ 

nguyên nhân cho đến nay chưa thực hiện được nội dung này? 

- Tại dòng 1,2 có ghi: “Trong năm 2022, trên địa bàn huyện Đăk Tô không có 

sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt 03 sao, 04 sao”. Đề nghị UBND 

huyện báo cáo rõ hơn trong năm 2022, huyện đã tổ chức xét bao nhiêu sản phẩm 

OCOP cấp huyện, có bao nhiêu sản phẩm đạt cấp huyện đã đề xuất tỉnh công nhận 

đạt 03 sao, 04 sao?. 

II. Về đánh giá chung một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

- Tại Trang 16, Phần IV, Mục 2 có ghi: “Tiến độ thực hiện, giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư còn chậm, chưa đạt kế hoạch (đến nay mới đạt 21,6% kế hoạch 

vốn)”. Đề nghị UBND huyện cho biết khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

trong năm 2022 đạt khoảng bao nhiêu % kế hoạch vốn giao?  
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III. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023: 

1. Về mục tiêu chủ yếu của năm 2023: 

1.1. Tại Trang 17, Phần I, Mục 1: 

Tại dòng 5,6,7 có ghi “Cây ăn quả 1.115 ha, trong đó trồng mới 145 ha, cây 

Mắc ca 918 ha, trồng mới 361 ha, cây Dược liệu khác 365 ha, trong đó trồng mới 

150 ha”.  Như vậy, tổng diện tích trồng mới của 03 loại cây trên 661 ha là tương đối 

lớn, trong khi đó diện tích các loại cây khác đã ổn định không có thay đổi nhiều. Đề 

nghị UBND huyện phân tích làm rõ diện tích trồng mới của các loại cây trên. 

1.2. Tại Trang 18, Phần I, Mục 3: 

Đề nghị xem xét chỉ tiêu: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp 

vệ sinh đạt trên 98% là cao, đề nghị chỉ tiêu này đạt trên 96% là phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND 

huyện về các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV./. 

 
Nơi nhận:                                                     
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm 
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